



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๕๙๖

ที่ ทส.๑๖๐๑.๔/ว ๖๖๖๖ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล" มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบและปฏิบัติ

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล”

ด้วยกรมป่าไม้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น เพราะการถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเหตุอื่นใดและไม่ว่าโทษทางวินัยนั้นจะอยู่ในระดับใด นอกจากจะเป็นการทำลายเกียรติศักดิ์ของการเป็นข้าราชการและตำแหน่งหน้าที่การงานของตนแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยให้ไปลงทะเบียนในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการแต่งกายให้แต่งกายชุดสภาพ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม) จเรศักดิ์ นันตะวงษ์
(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรสา บุญประเสริฐ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมมคมกฤต กรมป่าไม้

แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกลาง	
๒	นางสาวชญาอนุตม์ คงสมทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกลาง	
๓	นางศรียุทธา ทับจั่น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๔	นางสุวิมล ถนนอมเฝ้า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๕	นางเปรมจิตต์ สุวรรณบงกช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๖	นางสุรีรัตน์ นรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๗	นางวิราภรณ์ สุทธิยุทธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๘	นางพัศราพร รัตน์ศิริเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง	
๙	นางสุพิชชา อินทคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักบริหารกลาง	
๑๐	นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สำนักบริหารกลาง	
๑๑	นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง	
๑๒	นางสาวทวิวรรณ คำหล่อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง	
๑๓	นางสาวอังวรราร จันทกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักบริหารกลาง	
๑๔	นางสาวณัฏฐิศา ชวินโปสยานนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักบริหารกลาง	
๑๕	นางสาวสายฝัน ณ เชียงใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักบริหารกลาง	
๑๖	นางรัฐนันท์ สุขสำราญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักบริหารกลาง	
๑๗	นางสาวณัฐจินันท์ อินธิไชย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักบริหารกลาง	
๑๘	นางสุมาลี ปั่นแดง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักบริหารกลาง	
๑๙	นางสาวธนัชชนม์ ศรีรักษ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักบริหารกลาง	
๒๐	นางสาววารุณี แทนคุณ	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักบริหารกลาง	
๒๑	นางสาววิภารัตน์ แสงนภา	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักบริหารกลาง	
๒๒	นายธนพงศ์ โพธิ์แทน	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๓	นางสาววรารภรณ์ จำปา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๔	นางสาวกมลวรรณ วิชาศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๕	นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชวล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๖	นางสาวนันทวรรณ ณ ถลาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพืชสดตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓ ๒๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๒๓/	นายศุภชัย ภัทรโพบูลย์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๔	นางมานิกา แก้วแกมเอม	ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๙	นางสาวณัดสม มุกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๐	นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๑	นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๒	นางสาวนันทภรณ์ กรเยี่ยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๓	นายชัยสกลธร เลขโรจนพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๔	นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๓๕	นางสาวปิยะวดี บัวจงกล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๓๖	นายมนต์ชัย เพิ่มผลนิรันดร์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๓๗	นายปิติ กาลธียนันท์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๓๘	นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๓๙	นางสาวนภลัย เสมอใจ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๐	นางสาวสุดาวรัตน์ จันทร์อุดม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๑	นางสาวณิชาภัทร อ่อนจันทร์	พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๒	นางสาวนฤมล สง่างาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๓	นางศุภสุตา ชูธง	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๔	นายสิทธิพร ชันดา	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๕	นางสาวอุมาพร จงศิริ	ผู้ช่วยนักวิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	
๔๖	นางสาวอนงค์ สายเสน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๗	นางสาววารศรี ถิ่นเมืองปัก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๘	นางสาวธจิตรา นุ่นแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๙	นางสาววัลภา วุฒิตา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๐	นางสาวเจนจิรา วงศ์มูล	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๑	นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๒	นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมมคมกฤส กรมป่าไม้

แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๕๓	นายมนตรี ทองฉ้ออน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๔	นางสาวปทุมมา วาดกลาง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๕	นายปริญญา สมอดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๖	นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๗	นายทองศักดิ์ มนตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	
๕๘	นายวีร์ ศรีทิพโพธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	
๕๙	นายโกศล เกษมไพบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	
๖๐	นายมนตรี อินต๊ะเสน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	
๖๑	นางสาววราภรณ์ มากสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๖๒	นายอิศรพงศ์ กุลไทย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๖๓	นางสาวสุพรรณษา ตรีประเคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๖๔	นางสาวโสรวีร์ แสนธิ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๖๕	นางณิษกมล แก้วพรม	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๖๖	นางชุตติกาญจน์ สรรเสริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักการอนุญาต	
๖๗	นางสาวฐิติพรรณ แดงหมี่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักการอนุญาต	
๖๘	นายธนกกาญจน์ ศรีสมบุรณ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักการอนุญาต	
๖๙	นางสาวสายฝน จาดภักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักการอนุญาต	
๗๐	นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)	สำนักการอนุญาต	
๗๑	นายธาดา สุวรรณวิมล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักรับรองการป่าไม้	
๗๒	นายบุญสุธีร์ จีระวงศ์พานิช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักรับรองการป่าไม้	
๗๓	นางสาวนงนุช แซ่เจี๋ย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักรับรองการป่าไม้	
๗๔	นายกฤตศิลป์ แยมมูล	นักวิชาการป่าไม้	สำนักรับรองการป่าไม้	
๗๕	นางรุจิรา อักษรศิริ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักรับรองการป่าไม้	
๗๖	นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักกฎหมาย	
๗๗	นางสาวมานิดา บุญจำเนียร	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักกฎหมาย	
๗๘	นางสาวอัจฉรา ลายา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักกฎหมาย	

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคคมกฤส กรมป่าไม้

แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๓/๙	นางสาวพิมพ์พิศา เพ็ชรผุดผ่อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักกฎหมาย	
๔๐	นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๔๑	นางสาวพิมพ์พร พันดวง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๔๒	นางสาวณัฐนิชา จีระบุตร	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๔๓	นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔๔	นางนิตยา ทัพพะรังสี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔๕	นางสาวศุภาพิชญ์ จำปาเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔๖	นางสาวพัชรา ลิมปนาอนุวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔๗	นายชายนันต์ สมศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)	
๔๘	นายเกียรติศักดิ์ กิจศักดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)	
๔๙	นายอนุกุล ธัญหมอ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)	
๙๐	นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)	
๙๑	นางสาวภัทรา ม่วงเพชร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)	
๙๒	นางสาวพุทธพร ภายสิทธิ์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)	
๙๓	นางสาวเดือนใจ ประทุมมา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)	
๙๔	นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)	
๙๕	นายอำนาจ แดงละอุน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)	
๙๖	นางสาวสุภาพ เทศดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)	
๙๗	นางสาวอรวรรณ แสงแสน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)	
๙๘	นางสาวอารีรัตน์ แก้วธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)	
๙๙	นางสาวพรพิมล อุปมัย	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)	
๑๐๐	นางสาวกมลวรรณ อูมะมานิต	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)	
๑๐๑	นางสาวศิริพร นาเดื่อ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)	
๑๐๒	นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ญธิสาร	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)	
๑๐๓	นางบุปผาทิพย์ โชติพิณีจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น)	
๑๐๔	นางสาวอุมารินทร์ ทองนุ	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น)	

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมนคมกฤส กรมป่าไม้

แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑๐๕	นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำบุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น)	
๑๐๖	นางสาวธนกร กลุ่มจอยหอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น)	
๑๐๗	นางสาวสุกัญญา เสนามนตรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น)	
๑๐๘	นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)	
๑๐๙	นางสาวเสาวนีย์ คำใบ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)	
๑๑๐	นางสาวณัฐรจจา แคลนุกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)	
๑๑๑	นายสุชาติ ทิมแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)	
๑๑๒	นางสาวสุภาพร ชนะผล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)	
๑๑๓	นางสาวกัลพฤกษ์ จำนงค์ผล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)	
๑๑๔	นางสาวสุธาสินี วงษ์จันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)	
๑๑๕	สิบเอกหญิง วราภรณ์ บุระเนตร	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)	
๑๑๖	นางสาวคณาง นพรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	
๑๑๗	นางรัตติกาล ล่องสุวรรณ	พนักงานธุรการ ส ๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	
๑๑๘	นางสาวธัญญากานต์ วิริยะหิรัญไพบูล	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	
๑๑๙	นายธีระ ชุมสวัสดิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	
๑๒๐	นางอังสุมาลิน โพธิ์ทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	
๑๒๑	นางสาวพีรกานต์ เพชรรอด	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	
๑๒๒	นางสาวปรีดา คงทองศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	
๑๒๓	นายณัฐพล มัชฌิมภาโร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	
๑๒๔	นางสาวชุตติพร เพ็ญทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	
๑๒๕	นางสาวกัญญาดา ไชโย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	
๑๒๖	นางสาวกนกวรรณ ศรีทธาธรรม	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	
๑๒๗	นางจีรณา จันทบุลย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)	
๑๒๘	นางปิยฉัตร จันทอิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)	
๑๒๙	นางวริศดารีย์ หนูแจ่ม	พนักงานการเงินและบัญชี ส ๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)	
๑๓๐	นายพุดพิงค์ ชัยนลินพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑๓๑	นางสาวศิริลักษณ์ เลอิกา	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	
๑๓๒	นางกาญจนาภา จันทสร	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	
๑๓๓	นางณัฐपालิน พัฒนสิริมนตรี	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	
๑๓๔	นางภัคจิรา ดีศรี	เจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	
๑๓๕	นายเจน ทาฟอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	
๑๓๖	นางพิกุล ปิตุยะ	พนักงานธุรการ ส ๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	
๑๓๗	นางทัศนีย์วรรณ มะลิวัลย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	
๑๓๘	นายศึกษาพร สุนทรเกตุ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	
๑๓๙	นางพรณา พุกฤษเณรมิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	
๑๔๐	นางสาวอลิสสา สีหาเพชร	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	
๑๔๑	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	
๑๔๒	นายยศเทพ ตะวงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	
๑๔๓	นางสาวพนิตพิชา ธานีพูน	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	
๑๔๔	นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	
๑๔๕	นางสาววิชุดา เหล่ามะลิ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	
๑๔๖	นางสาวรัตน์ดิยา อุดมญาติ	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	
๑๔๗	นางสาวชมภูษ ว่องไว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	
๑๔๘	นางสาวศุภาณัฐ พยอมหอม	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	
๑๔๙	นางสำรวย สายน้ำเขียว	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	
๑๕๐	นายตรีภพ ต้นเลี้ยง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	
๑๕๑	นางสาวพัชรินทร์ รัตนบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	
๑๕๒	นางสาวสุستی พรหมรักษ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	
๑๕๓	นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	
๑๕๔	นายวัฒนา จันทร์หอม	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	

กำหนดการโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล”
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมมคมกฤษ กรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

โดย อธิบดีกรมป่าไม้

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

การอภิปรายในหัวข้อ

- สรุปประเด็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐
- บทบาทและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามระเบียบพัสดุ
- ตอบข้อซักถาม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โดย - นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน

- นายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคารและสถานที่

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การอภิปรายในหัวข้อ

- เทคนิคการกำหนดรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะและการจัดทำราคาากลาง
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
- ข้อควรระวังและแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
- ตอบข้อซักถาม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โดย - นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน

- นายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคารและสถานที่

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.

- พักรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล”
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

๑. ต้องการให้วิทยากรเน้นเนื้อหาในเรื่องใด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ต้องการให้วิทยากรยกตัวอย่างเรื่องใดบ้าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

** กรุณาตอบกลับทาง Email : o_orasa๒๕๑๗@hotmail.com
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๐๒๒, ๕๔๙๖
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๔๙๖